

Số: *45* /BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày *03* tháng *6* năm 2014

## BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 5/2014

### I. Những nội dung tuyên truyền nổi bật:

#### 1. Thời sự - Chính trị:

Các cơ quan báo chí tháng qua đã thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý, đã tập trung thông tin các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, tuyên truyền đậm nét những sự kiện trọng tâm diễn ra trong tháng. Đặc biệt, báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài tuyên truyền việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); Tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển; kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), ngày Quốc tế lao động (01/5) và một số ngày lễ kỷ niệm khác;

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tuyên truyền các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ; Hoạt động Tháng Công nhân 2014; Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh việc sử dụng tiết kiệm điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất; Phản ánh kết quả năm học 2013-2014 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp. Mặt khác, các cơ quan báo chí cũng đã tích cực tuyên truyền các hoạt động nổi bật như: *Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII dự kiến diễn ra trong tháng 7/2014* ( báo Đắk Lắk); *Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)* ( báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh); *Mít tinh "Cửu chiến binh TP. Buôn Ma Thuột chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam"*; *Mít tinh chung sức bảo vệ chủ quyền biển - đảo Việt Nam* ( báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, báo Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam...).

*Một số thông tin nổi bật được dư luận quan tâm như:*

- Báo chí địa phương và Trung ương đã tích cực tuyên truyền Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) diễn ra từ ngày 08/5 đến 14/5/2014, với nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) về “*Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,*

*đậm đà bản sắc dân tộc*"; đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165-QĐ/TW, ngày 18/02/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội....

Bên cạnh những nội dung đã chuẩn bị theo chương trình, kế hoạch, Hội nghị cũng đã thảo luận và cho ý kiến về chủ trương của Đảng đối với việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hội nghị quan trọng bởi không chỉ chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII tổ chức vào ngày 20/5/2014 mà còn bàn đến nhiều nội dung chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp.

- Các cơ quan báo chí đã thông tin đậm nét, dành vị trí trang trọng phản ánh Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014); khẳng định tầm vóc, ý nghĩa thời đại của sự kiện; nêu bật truyền thống anh hùng, bất khuất, lịch sử vẻ vang của dân tộc ta và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại... Các tin bài liên quan: *Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014)* (Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Đài Truyền hình Việt Nam...); *Huyện Krông Ana kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ* (Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh); *Gặp mặt Cựu TNXP nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Hội CCB TP BMT gặp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ* (Đài PT-TH tỉnh).

- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng phát thông tin: Ngày 19/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị cho rằng trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đẩy mạnh, dẫn đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và từng ngành, địa phương. Ở nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành... đã xuất hiện những cách làm mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cụ thể là một số nơi vẫn còn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW một cách hình thức; còn tình trạng lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên... chưa có nhiều điển hình tốt; việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục trong nhà trường còn chậm; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 có tình trạng chưa đồng đều, thiếu thường xuyên, liên tục.

- Báo Đắk Lắk, Đài Tiếng nói Việt Nam, VTV, Đài PT-TH tỉnh thông tin: Chiều 23/5, Đoàn kiểm tra số 1154 của Bộ Chính trị do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ

đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó trọng tâm là công tác tổ chức – cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Thị Phóng cho biết, nội dung kiểm tra của Đoàn lần này là đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó tập trung vào việc thực hiện các kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm và giải quyết những việc mới phát sinh sau kiểm điểm. Đặc biệt là kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

## 2. Kinh tế - Xã hội:

- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Tiền phong, Thanh niên... đã thông tin Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nhận định trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân cả nước chương trình đã đạt được kết quả bước đầu khả quan: Bộ máy chỉ đạo hình thành khá đồng bộ; nhiều cơ chế chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực và trở thành động lực thúc đẩy tiến độ triển khai; hệ thống thông tin tuyên truyền về nông thôn mới hoạt động phong phú, liên tục; bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Các báo cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và khuyến nghị những giải pháp, chính sách để thực hiện tốt chương trình trong thời gian tới: *Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Trong 3 năm huyện Cư Kuin huy động trên 370 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (Đài PT-TH tỉnh); Cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Xã Ea Kly-Krông Pắc dẫn đầu tỉnh về xây dựng nông thôn mới (báo Đắk Lắk);...*

- Về tình hình phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và các cảnh báo về những dịch bệnh lây lan ở mức nguy cấp. Báo chí địa phương và Trung ương đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống các dịch bệnh cũng như những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các bài viết như: *Bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng trên địa bàn tỉnh (báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh); Phòng bệnh tay chân miệng (Tuổi trẻ, Dân trí); Công điện của Thủ tướng về phòng, chống tay chân miệng, sốt xuất huyết (Tuổi trẻ, Dân trí, VTV, VOV...); Các phương pháp điều trị và phòng bệnh rôm sảy (báo Đắk Lắk, Giáo dục Việt Nam); Tập huấn chẩn đoán điều trị điều dưỡng bệnh sởi (báo Đắk Lắk); WHO cảnh báo bệnh bại liệt lây lan ở mức nguy cấp (VTV, Đắk Lắk, Quân đội nhân dân, Sài Gòn Giải phóng)...*

- Thông tin về dự án nước sạch ở Buôn Cuặt (xã EaNa, Krông Ana), báo Tiền phong ngày 26/5 đăng bài viết: *“Quên” công trình nước sạch, dân ra suối gùi nước*. Bài báo phản ánh: Theo dự án của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, dự án

nước sạch Buôn Cuăh (xã EaNa, Krông Ana) do Phòng Dân tộc huyện làm chủ đầu tư dưới sự giám sát của UBND huyện. Đây là buôn vùng ba - vùng đặc biệt khó khăn, nên được đầu tư công trình nước sạch trị giá hơn 1 tỷ đồng, đủ phục vụ 147 hộ dân, 731 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm trên 95%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo gần 60%. Điều đáng nói ở đây là công trình không đủ điều kiện vận hành nhưng vẫn được nghiệm thu? Và hệ lụy là khi chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, nhiều hộ dân buôn Cuăh dùng nước giếng đào. Khi nghe công trình nước sạch đã được nghiệm thu, nhiều hộ đã lấp giếng. Hậu quả là sau đó người dân phải đi gùi nước từ suối xa về để sinh hoạt.

- Thông tin về tình trạng quá tải trọng đối với các xe tải liên tỉnh lưu thông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 21/5, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin: *Đắk Lắk: Chỉ còn tình trạng xe nội tỉnh chở quá tải*. Tác giả phản ánh: Là tỉnh đưa cân xe điện tử vào hoạt động muộn nhất ở khu vực Tây Nguyên, nhưng đến nay, sau nửa tháng thành lập trạm cân điện tử, Đắk Lắk đã kiểm soát được tình trạng xe quá tải khối lượng lớn lưu thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Dọc các tuyến quốc lộ qua tỉnh Đắk Lắk, những đoàn xe tải vẫn lưu thông suốt ngày đêm. Điểm khác biệt là hầu hết các xe đều vén lên một phần bạt. Không chỉ cơ quan chức năng mà người đi đường bình thường cũng có thể nhận thấy những xe này không chở quá tải. Theo lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk, kết quả của việc kiểm soát tải trọng xe đến thời điểm này là rất rõ ràng, khi đã chấm dứt hầu như hoàn toàn tình trạng quá tải trọng đối với các xe tải liên tỉnh. Công việc hiện tại của lực lượng chức năng chủ yếu tập trung xử lý các phương tiện vận tải nội tỉnh.

- Thông tin về các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng quốc lộ 14 đi qua Tây Nguyên. Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 22/5 có bài viết: *Í ạch thi công quốc lộ 14*. Tác giả nhận định: Thời gian qua, nhiều dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng quốc lộ 14 đi qua các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đều triển khai rất chậm và gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Không những thế, chủ đầu tư nhiều gói thầu trên tuyến đường này còn có dấu hiệu bán thầu. Đề nghị các bộ, ban ngành liên quan sớm có giải pháp hiệu quả cho các dự án giao thông vùng Tây Nguyên. Các bài viết liên quan khác: *Truy đến cùng sai phạm tại QL14 qua Đắk Lắk* (VTV14, báo Giao thông vận tải).

- Báo Tin tức online có bài viết: *Voi nhà Đắk Lắk có nguy cơ tuyệt chủng*. Mặc dù là địa phương duy nhất trong cả nước có đàn voi nhà nhiều nhất và cũng là địa phương có truyền thống lâu đời về thuần dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng voi nhưng theo đánh giá của các nhà chuyên môn, số lượng đàn voi nhà của tỉnh vẫn tiếp tục suy giảm và có nguy cơ tuyệt chủng trong vài năm tới. Theo Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk, nếu năm 1980, tỉnh Đắk Lắk có 502 con voi nhà, đến năm 1990 giảm xuống chỉ còn 298 con và hiện nay chỉ còn 51 con, tập trung ở 02 huyện Buôn Đôn và Lắk. Voi nhà sử dụng chủ yếu vào mục đích phục vụ du lịch và tham gia các lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương. Để từng bước khắc phục tình trạng trên, từ năm 2012, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành một số chính sách như đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách

chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh cho đàn voi nhà, hỗ trợ voi nhà sinh sản... Tuy nhiên, theo các tổ chức, các chủ hộ nuôi dưỡng, quản lý voi cho biết, các chính sách này chủ yếu vẫn nằm trên... giấy chưa đến được cụ thể với đàn voi nên nguy cơ đàn voi nhà ở Đắk Lắk tuyệt chủng là điều không tránh khỏi.

- Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh: Đài PT-TH tỉnh, báo Đắk Lắk và một số báo như Tiền phong, Tuổi trẻ, Thanh niên, Dân Việt... đã đưa nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh về kết quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng liên quan chủ đề này, trong tháng 5, phòng PX15 – Công an tỉnh tiếp tục duy trì tốt chuyên mục Truyền hình và Phát thanh ANTT phát thường kỳ trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh với nội dung phản ánh về tình hình ANTT, những hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội của các phòng nghiệp vụ. Điển hình như trong chuyên mục Truyền hình ANTT ( 16 tin, 7 phóng sự và 1 mục trả lời đơn thư nhân dân) và chuyên mục Phát thanh ANTT ( 17 tin, 6 bài viết) ... đã góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân và động viên nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm tại các khu dân cư.

- Một số chủ đề nổi cộm khác cũng được báo chí tiếp tục phản ánh như: *Trạm cân xe "quên" cân* (Tiền phong ngày 22/5); *Đắk Lắk: Kiểm tra vụ tan hoang rừng biên giới Ia Jloi* ( Báo điện tử Tầm nhìn); *Cháy lớn trong khu quần thể di tích Biệt điện Bảo Đại* (Báo Tuổi trẻ, Quân đội nhân dân, Tiền phong, Thanh niên)...

### **3. Văn hóa - Văn nghệ:**

- Nhiều cơ quan báo chí thông tin về Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak 2014) và Phật lịch 2558; khẳng định Đại lễ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm trong tinh thần dân chủ, hòa hợp, thân thiện và đã thành công tốt đẹp. Ngoài ra, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã phản ánh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh thăm và gửi lời chúc đại hoan hỷ và đoàn kết, sức khỏe, trường thọ đến toàn thể tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao sự gắn bó, đồng hành của các chùa, tịnh xá trên địa bàn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, đồng bào Phật tử vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện truyền thống của Phật giáo theo tinh thần "đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội"; hăng hái tham gia các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", sống "tốt đời đẹp đạo", góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan báo chí đã đưa tin: Đài PT-TH tỉnh, báo Đắk Lắk, Tiền phong, VTV Đà Nẵng, VOV, TTXVN,....

- Báo Dân Việt ngày 28/5 đăng bài: *Đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông*. Bài báo cho biết: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và TP.Đà Nẵng đã long trọng tổ chức đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam. Tại buổi đại lễ, vị đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã đọc bản kiến nghị gửi Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ

tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bản kiến nghị thể hiện, hơn 400 ngàn tăng ni, phật tử các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cực lực phản đối những hành động của Trung Quốc đã và đang thực hiện trên Biển Đông. Việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hành động này cũng đã đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN. Ngoài ra, tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên ASEAN, Hiệp hội Phật giáo Thế giới, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và bạn bè trên thế giới tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Cùng ngày, tại chùa Pháp Lâm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Đà Nẵng cũng tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông và phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

- Báo Đắk Lắk và Đài PT-TH tỉnh đăng tải thông tin: Hướng tới kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014), trong hai ngày 14 và 15/5/2014, tại Trung tâm Văn hóa TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra liên hoan văn nghệ quần chúng toàn thành phố với chủ đề “Giai điệu tháng Năm”. Hơn 100 tiết mục ca, múa nhạc, hoạt cảnh với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước đã được các diễn viên không chuyên thể hiện sinh động và sâu lắng, để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

- Ngày 19/5, báo Quân đội nhân dân đưa tin: *Đắk Lắk: Tuyên dương 30 thầy thuốc trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác*. Bài báo cho biết: Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tuyên dương thành tích xuất sắc và trao bằng khen, cúp tôn vinh tặng 30 thầy thuốc trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

- Về lĩnh vực giáo dục, Đài PT-TH tỉnh, báo Đắk Lắk, Tuổi trẻ, Tiền phong, Thanh niên, Dân Việt và Cổng thông tin điện tử tỉnh... tiếp tục phản ánh thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 và công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và THCN năm 2014 để tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh tiếp cận thông tin trước khi bước vào mùa thi mới, đồng thời cũng phản ánh những thông tin liên quan về công tác quản lý, đào tạo của ngành, với các tiêu đề bài viết như: *Đắk Lắk chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014; Sở GD-ĐT tuyên dương học sinh giỏi quốc gia năm học 2013-2014; Phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao; Sở GD-ĐT họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014; Cô học sinh hai lần được vinh danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám; Ngành Giáo dục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Tuần lễ Biển và Hải đảo; Triển khai cấp sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập năm học 2014-2015; Bộ đội Biên phòng tỉnh: Mở 6 lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho bà con vùng biên giới...*

## **II. Đánh giá chung:**

Đánh giá, nhìn nhận về hoạt động báo chí trong tháng qua cho thấy, các cơ quan báo chí đã bám sát các sự kiện quan trọng, nổi bật diễn ra trong tình thế thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và kịp thời các lĩnh vực thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đáp ứng tốt nhu cầu được thông tin của người dân, thực hiện đúng định hướng thông tin tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí. Bên cạnh đó, báo chí cũng đã bám sát tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, giải pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong việc thông tin tuyên truyền. Nhiều bài viết, phóng sự... về chủ đề biển đảo được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng đã thể hiện ý thức bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó đã có tác dụng giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nhìn chung, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; Thông tin đảm bảo đúng định hướng tuyên truyền, phù hợp với quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, phóng sự ngày một nâng cao... Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã kịp thời thông tin về diễn biến tình hình đất nước và quốc tế, đưa tin nhanh và toàn diện hoạt động của các ngành, các cấp trong tỉnh. Nhiều thông tin phản ánh đã có tác động tích cực, góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ở các lĩnh vực, địa phương.

## **III. Một số thông tin phản hồi về các vấn đề báo chí phản ánh:**

Trong tháng 5, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản đề nghị các cơ quan ban ngành liên quan cung cấp thông tin cho báo chí về những nội dung như:

- Công văn số 217/STTTT-BCXB ngày 15/5/2014 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc có văn bản trả lời nội dung liên quan đến lĩnh vực tố tụng hình sự được dư luận xã hội quan tâm đến vụ việc đăng tải trên báo Người Cao tuổi ngày 14/01/2014 với nhan đề: *Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk: Vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng sau 5 năm vẫn không khởi tố.*

- Công văn số 228/STTTT-BCXB ngày 20/5/2014 đề nghị Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời nội dung liên quan đến loạt bài phóng sự phản ánh về những dấu hiệu tiêu cực của lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk đăng tải trên báo Lao động.

- Công văn số 227/STTTT-BCXB ngày 20/5/2014 đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời nội dung có liên quan đến lĩnh vực

bảo vệ trẻ em được các báo như: Đất Việt, Tiền phong, VOV, Công an nhân dân, Một thế giới, Dân Việt... đồng loạt đăng tải thông tin phản ánh vụ việc bà Hồ Thị Thảo (31 tuổi, trú xã Ea M'droh, huyện Cư M'gar) liên tục bạo hành dã man đối với cháu Hùng Anh (10 tuổi, con riêng của chồng) trong suốt thời gian dài.

#### **IV. Định hướng tuyên truyền tháng 6/2014:**

Tháng 6/2014 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết tranh chấp trên Biển Đông nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội.

2. Đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền đấu tranh phù hợp; thận trọng, chính xác khi đăng, phát thông tin. Không đăng lại tin, bài của báo chí nước ngoài chưa được kiểm chứng. Quan tâm tuyên truyền, định hướng nhận thức của giới trẻ, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin vào các chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2014. Tập trung cao cho nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản, thúc đẩy việc thực thi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) năm 2013.

4. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (05/5/2014) và thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc "tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

5. Tuyên truyền về Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

6. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện và nhân rộng mô hình bình ổn giá; tăng cường các biện pháp quản lý giá cả, thị trường; đấu tranh chống buôn lậu, trốn thuế; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở kinh doanh, phân phối và sử dụng thuốc để kịp thời ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng;

7. Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em theo tinh thần Công văn số 2068/UBND-VHXH ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh;

8. Tuyên truyền các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ rừng; phòng chống cháy rừng trong mùa khô và tháng cao điểm.

9. Tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm 103 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2014); 66 năm Ngày



Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2014); 89 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 ; Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày gia đình Việt Nam (28/6)...

10. Tiếp tục tuyên truyền về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 theo tinh thần Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 22/01/2014 của Tỉnh ủy;

11. Phản ánh kết quả năm học 2013 - 2014 và công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp. Kết hợp định hướng sinh hoạt hè cho thanh, thiếu niên ở địa phương.

12. Tuyên truyền kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2014 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Tăng cường quản lý khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững”.

13. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết theo nội dung Công điện Hỏa tốc số 585/CD-TTg, ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3038/UBND-VHXXH ngày 08/5/2014.

14. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những tác hại nghiêm trọng đối với kết cấu hạ tầng và mất trật tự an toàn giao thông do các xe ô tô chở quá tải trọng gây nên. Phát động quần chúng nhân dân chủ động phát hiện và phản ánh với các cơ quan chức năng về vi phạm của chủ xe, lái xe và cả lực lượng tuần tra, kiểm soát.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các xã Ia Lốp; xã Ea Bung; xã Ia Rvé (Ea Súp); xã Krông Na (Buôn Đôn);
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BC-XB.

} (để b/c)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Tỷ**